



ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา  
เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) จำนวน ๑ เครื่อง

ด้วย โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) จำนวน ๑ เครื่อง ราคากลาง ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้**

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๕. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕)

๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นไปกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทถ้วน สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕)

กำหนดยื่นของสอบราคา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

กำหนดเปิดของสอบราคา และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และพิจารณารายชื่อของ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ห้องประชุมอาคาร โภชนาการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๕๖๘๓๙๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายธวัช ลาพินี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา